

## Cô học trò có tấm lòng nhân hậu

**Tháng 11 về xôn xang trong lòng mỗi nhà giáo bởi tình cảm của học trò qua những lời chúc yêu thương. Trong muôn vàn những thế hệ học trò tôi đã đưa qua sông, mỗi chuyến đò mang một ý nghĩa riêng với những kỉ niệm riêng. Trong những chuyến đò ấy, tôi cũng đã từng được dạy dỗ những cô bé cậu bé đặc biệt. Các con đặc biệt theo một cách riêng bởi tấm lòng nhân hậu, bởi sự hiếu học hay rất nhiều cách khác nhau. Nhưng có một cô bé để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Đó là Nguyễn Trần Như Ý. Hiện con đang học lớp 4A4 trường Tiểu học Gia Thụy.**

Cô bé ấy có mái tóc dài, đeo cặp kính hồng, cao lớn hơn hẳn so với tuổi lớp 4 của mình. Cách đây 2 năm, cô bé là học sinh của tôi. Từ những năm học ấy, năm nào cô bé cũng cùng với bố mẹ mình thường xuyên tham gia vào các chuyến từ thiện lên miền núi. Lúc lại xuống các huyện tỉnh để đến với các em bé mồ côi tại chùa Thiên Hương. dịp đó, con đã chuẩn bị mấy trăm chú gấu bông, gom góp lại những đồ chơi của mình cùng em và họ hàng, mang hết số tiền mình tiết kiệm mua bánh kẹo tặng các em nhỏ mồ côi cha mẹ . Sau mỗi chuyến đi như vậy, cô bé lại kể cho tôi với ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Không chỉ trong những chuyến từ thiện lớn ấy, mỗi dịp nhà trường phát động ủng hộ các hoạt động từ thiện nhân đạo, cô bé ấy cùng gia đình luôn nhiệt tình tham gia. Khi tôi hỏi con có thể cho cô xem những bức ảnh chụp những việc con đã làm được không? Cô bé ngay lập tức trả lời: “Con có nhiều ảnh lắm nhưng không phải ảnh có mặt con đâu cô ạ bởi con chỉ muốn mình âm thầm làm những việc ấy và con chỉ muốn ghi lại tấm hình của những nơi con đến và những người con gặp thôi ạ.”

Hình ảnh của Như Ý trong ngàn việc tốt ấy khiến tôi nhớ tới lời phát động của Bác Hồ kính yêu trong phong trào “Nghìn việc tốt”: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”. Như Ý là cô bé học trò đã thực hiện rất tốt lời dạy của Người.

Không chỉ vậy, trong học tập, con luôn là học sinh gương mẫu, hăng hái trong mọi giờ học, lễ phép, ngoan ngoãn, được bạn bè và thầy cô tin nhiệm bầu là học sinh tiêu biểu của lớp được nhận phần thưởng của nhà trường. Nhưng có lẽ điều con đã

làm mà khiến trái tim tôi rung động và đầy xúc cảm đó chính là hành động của con khi tham gia chấu sao đỏ tại lớp tôi nhiều tuần trước. Tại lớp 2A1 tôi đang giảng dạy có học sinh hàng ngày đến trường đều khóc, không chịu vào lớp dù cô giáo có dỗ dành thế nào con cũng đòi chạy ra khỏi lớp với đủ mọi lý do để đi tìm mẹ. Có lần, tôi từ hành lang đi về lớp học, thấy bóng dáng học sinh đó đi ra khỏi lớp. Tôi vội vàng đi theo nhưng tôi đã chợt nhận ra là theo sau bước chân của cậu học trò ấy là cô bé Như Ý. Con thấy em học sinh khóc đòi mẹ, sợ em đi mất nên đã âm thầm đi theo em. Từ trên hành lang nhìn xuống, tôi thấy cô bé cung nựng, động viên em nhỏ, đưa em ra ghế đá ngồi. Và không biết bằng cách nào chỉ một lúc sau, cậu bé đã cười đùa với chị và cùng chị theo vào lớp.

Hành động của con tuy rằng không ai biết, không được ai tuyên dương nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của mình tôi thấy hành động ấy của con thật đẹp. Nó đơn giản như đúng tính cách giản dị của con, không màu mè, chân thực và đầy yêu thương. Chính vì vậy mà tháng 10 vừa qua, con đã rất vinh dự khi được các bạn tin tưởng bầu vào Ban chỉ huy Liên đội.

Khi được hỏi về mong muốn sau này, Như Ý vui vẻ nói rằng: “Con muốn trở thành một nữ doanh nhân thật giỏi như bà nội. Nhưng không phải để có nhiều tiền chi tiêu cho mình đâu cô ạ. Con mong có thể tạo việc làm cho những người nghèo, kiếm nhiều tiền để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh”.

Có thể nói, Như Ý là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, được gia đình, thầy cô và bạn bè yêu quý. Con xứng đáng là một học sinh gương mẫu, tiêu biểu trong quá trình học tập và rèn luyện để các bạn học tập, noi theo. Mong Như Ý luôn giữ vững tinh thần học tập để gặt hái được nhiều thành công trên con đường tương lai và hi vọng rằng ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực để có nhiều người được con trao tặng trái tim, tấm lòng và tình cảm yêu thương của con.



Như Ý chuẩn bị quần áo ủng hộ từ thiện



Như Ý thăm các em bé mồ côi tại chùa Thiên Hương